



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
25 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., กท.ธุรกิจ, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, ฐานเศรษฐกิจ, isaranews, Infoquest, newtv, workpointtoday, sonthitalk, acnews, businessstoday, efinancethai, js100, INN, kaohoon, 77kaoded, thebangkokinsight, sanook, TNN, nationtv)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันวันที่ 24 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 198 ราย มาจากต่างประเทศ 7 ราย ติดเชื้อในประเทศ 191 ราย เป็นผู้รับบริการในสถานพยาบาลและการสอบสวนโรค 118 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 73 ราย รักษาหายเพิ่ม 119 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

-กท.ม. ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศจากการไปพื้นที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า

-สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 148 ราย ติดเชื้อสะสม 5,641 ราย ตรวจเชิงรุกกลุ่มแรงงานเมียนมาตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย 1,200 ราย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พบติดเชื้อ 43 ราย

-ระยอง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นนักเรียนหญิง อายุ 16 ปี คาดติจากครอบครัว โดยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง

-ราชบุรี พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 43 ปี มีประวัติทำงานที่บริษัทอาหารแช่แข็ง จ.สมุทรสงคราม เดินทางไป-กลับบ้านและที่ทำงานด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสามีทุกวัน รักษาที่รพ.ปากท่อ พบผู้เสี่ยงสูง 5 ราย อยู่ในความดูแลของจังหวัดแล้ว

-ลพบุรี ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนพบกัฏรประชาชนเมื่อออกจากที่พักเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, thailandplus, mcot, thebangkokinsight, INN, mcot, kapook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษต้นแบบ ใช้งานคู่กับรถเก็บตัวอย่างซีวีอาร์ 19 เชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ), เว็บไซต์ (workpointtoday)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ประชุมกับผู้ว่าฯ พร้อมทีมแพทย์สาธารณสุขแต่ละจังหวัดแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประเมินสถานการณ์ในการผ่อนปรนกิจการต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ยืนยันว่าสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มเบาบางลงแล้ว จังหวัดได้ติดตามและตรวจสอบเชิงรุกสถานที่เสี่ยงโดยเฉพาะบ่อนการพนัน พร้อมเข้มงวดตามตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผจก., สยามรัฐ, mcot, infoquest, thailandplus)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมการติดเชื้อในประเทศจำนวนผู้ป่วยยังไม่คงที่ บางจังหวัดยังสูง พบเฉพาะภาคกลาง กทม. และปริมณฑล สัปดาห์นี้พบการติดเชื้อใน 7 จังหวัด โดย จ.สมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 70-90% ของผู้ป่วยทั่วประเทศ เร่งบูรณาการตรวจเชิงรุกในโรงงานกว่าหมื่นแห่ง คาดว่าสัปดาห์หน้าอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่จะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดการติดเชื้อกระจายออกไป ขอให้จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อคงมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ค้นหาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและลดกิจกรรมเสี่ยงให้มากที่สุด ส่วนมาตรการ ศบค.ที่จะสิ้นสุดวันที่ 1 ก.พ. นี้ จะพิจารณาอีกครั้ง หากควบคุมโรคได้ดีอาจผ่อนปรนได้มากขึ้น หรือเพิ่มมาตรการถ้ายังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ผจก., ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, Isaranews, mcot, thestandard, js100, TNN, INN)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ ในช่วง 4-5 วันนี้จะมีการตรวจเชิงรุกอย่างเข้มข้นในโรงงานทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตลาด ชุมชน หอพักคนงาน โดยจะตรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์ ส่วน จ.สมุทรสาคร จะยังค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น ตั้งเป้าหมายทำให้สำเร็จทั้งจังหวัดและจัดการดูแลให้เบ็ดเสร็จเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เชื่อว่าช่วง 8-15 ก.พ. การติดเชื้อจะค่อนข้างเบาบาง โดย จ.สมุทรสาคร จะเป็นตัวอย่างในการทำทั่วประเทศ ทั้งการกำหนดมาตรการผ่อนคลายเป็นขั้น ใช้ตัวเลขและระยะใกล้เคียงกัน ส่วนสถาบันอุดมศึกษา ถ้าสัปดาห์หน้าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังดีต่อเนื่องคาดว่าช่วงต้นเดือน ก.พ. อาจจะมีการเรียนการสอนในบางพื้นที่ ในส่วนของชุมชน สถานบริการ ร้านอาหารต่างๆ ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในสัปดาห์นี้คงมีมาตรการออกมาให้ติดตาม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ มีนโยบายให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ได้ โดยยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนกับอย. ให้ถูกต้อง โดยอย.จะพิจารณาตรวจสอบวัคซีนทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ก่อนนำไปใช้จริง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข ฝาย

## ประเด็นข่าว

ปกครอง ทหาร ตำรวจ ตลอดจน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานหนักเพื่อป้องกันโควิด 19 ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระบาดหนัก ได้แก่ 1.การสังสรรค์เป็นกลุ่ม แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มที่ไม่จำเป็น 2.สถานที่ที่เดินทางไปทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันควรทำแบบมุ่งเป้า ไปเท่าที่จำเป็น ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด และใช้เวลาสั้นๆ และ 3.หากมีอาการคล้ายไข้หวัด ให้สงสัยเสมอว่าจะเป็นโควิด และต้องรีบไปตรวจ ไม่ควรซื้อยากินเองแล้วใช้ชีวิตต่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงนามในคำสั่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ความเชื่อมโยงการติดเชื้อของติเจมะตุม กับผู้ประกาศข่าว NBT

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thestandard, sonthitalk, saook, kapook, thailandplus, isaranews, thebangkokinsight, newtv, js100, workpointtoday)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงการสอบสวนโรครณีติเจมะตุม เริ่มต้นจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายแรก อายุ 33 ปี ไม่มีอาการ เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงโดยไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่สวมหน้ากากอนามัย และมีผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงแห่งนั้นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของติเจมะตุมที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากจึงเกิดการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งผู้ประกาศข่าวช่อง NBT ได้ร่วมงานเลี้ยงนี้เช่นกัน หลังจากนั้นได้ไปงานเลี้ยงอีกงาน รวมเป็น 3 กลุ่มที่เชื่อมโยงกันด้วยงานเลี้ยง มีผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์ทั้งหมดรวมกัน 19 ราย

#### 2.พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต 1 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, mcof, infoquestthailandplus

-อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 73 ปี จ.สมุทรสาคร มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง สมอแง่ม และลมชัก ติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่ไม่แสดงอาการและไม่ป้องกันตัว โดยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แม้จะรักษาอาการดีขึ้นจนถอดเครื่องช่วยหายใจได้ แต่เกิดภาวะแทรกซ้อนในปอด จากอยู่รพ.นาน ประกอบกับมีโรคประจำตัวเรื้อรังทำให้เสียชีวิต จึงขอเตือนบุตรหลานที่มีพ่อแม่เสี่ยงโควิด อย่าใกล้ชิดผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัว

#### 3.กรณีไทยไม่ได้รับวัคซีนฟรีจาก WHO

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, mcof, thebangkokinsight

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกระแสข่าว สธ. ไม่เข้าร่วมโครงการ COVAX ของ WHO ที่จัดหาวัคซีนโควิด 19 และกำลังจะส่งวัคซีนของไฟเซอร์ให้แก่ประเทศสมาชิกที่ยากจนซึ่งเข้าร่วมโครงการกว่า 40 ล้านโดสฟรี ว่า ไทยได้วางแผนเข้าร่วมโครงการ COVAX ตั้งแต่แรก แต่ทางโครงการจัดประเทศไทยอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางจึงไม่ได้รับฟรี หากจะเข้าร่วมต้องนำเงินไปร่วมลงขันในการจัดหาวัคซีน โดยโครงการยังไม่ระบุว่าจะนำวัคซีนตัวใดมาให้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะเอาเงินไปลงขัน

#### 4.ข้อกล่าวหาการจัดซื้อวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ว่า การดำเนินการไม่ได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่น แต่ต้องยึดหลักความปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีน ซึ่งการจัดซื้อต้องมีขั้นตอนและยังติดเงื่อนไขของ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ที่การจ่ายเงินซื้อจะต้องมีสินค้าแล้ว ต่างกับบางประเทศที่ยอมเสี่ยงจ่ายเงินก่อนโดยยังไม่ทราบว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ส่วนกรณีที่นายธนธรเรียกห้องให้เปิดสัญญาการจัดซื้อวัคซีนของ บ.แอสตราเซนเนกา กับ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ นั้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากคู่สัญญาเป็นเอกชนทั้งคู่และอยู่เหนือการควบคุมของรัฐ ยืนยันไม่ใช้การผูกขาด เพราะมีการเจรจาซื้อหลายบริษัท ซึ่งคนที่รู้ดีที่สุดคือแพทย์และคกก.วิชาการที่ตั้งขึ้นมาศึกษาการใช้วัคซีนโดยเฉพาะ รัฐมนตรีมีหน้าที่เห็นชอบตามที่คกก.วิชาการเสนอ ข้อมูลที่นายธนธรนำมาเปิดเผยปราศจากข้อเท็จจริง

#### 5.เจ้าหน้าที่ สตช. ติดเชื้อ 1 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผจก, thaipbs)

-พล.ต.ต.ยัยยศ เทพจันทร์ ชัยภักดิ์ สตช. เผย ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองทะเบียนประวัติอาชญากร ติดเชื้อโควิด 1 ราย คาดติดเชื้อเชื่อมโยงกับติเจมะตุม ด้าน ผบ.ช.สพฐ. สั่งทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อโรคอาคารที่ทำการของ สพฐ. และทว. ทั้งหมด โดยจะสอบสวนโรครกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัดต่อไป

#### 6.แรงงานพม่าถูกทิ้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-พ.ต.ท.นพคุณ อนันตวงศ์ สวป.สภ.เมืองกำแพงเพชร เผยว่า ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร ตม. ปลัดอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รพ.สต.ปางอ่าง ตรวจสอบแรงงานชายชาวเมียนมา 8 คน หลังได้รับแจ้งพบหลบซ่อนตัวบริเวณเพิงขายของข้างทาง สอบสวนทราบว่าทั้งหมดนั่งรถจาก จ.สมุทรสาคร ไปชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อกลับประเทศเมียนมา แต่ถูกทิ้งช่วงกลางทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนพาไปกักตัวและสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้ง

## ประเด็นข่าว

## 7.ผู้ป่วยโควิดไม่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-เพจ “อวยไต้แตกแหกไต้ฉีก” ระบุ ผู้ติดเชื้อโควิดของ กทม. รายที่ 598 ที่ติดเชื้อจากการไปสถานบันเทิงที่เชียงใหม่ เมื่อดูจากไทม์ไลน์ไม่ได้กักตัวจริง เนื่องจากระหว่างกักตัวได้ออกไปกินข้าวกับเพื่อน ไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต

## 8.เปิดตัวผู้ป่วยโควิดที่ใช้ฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ขอเชิญผู้ป่วยโควิด 19 ที่ใช้ฟ้าทะลายโจร 5 คน ด้วยความสมัครใจ เปิดตัวเพื่อประโยชน์สาธารณะ หลังกรมการแพทย์แผนไทยฯ ทดลองพบสามารถลดเชื้อโควิด 19 ได้ ระบุมีสมุนไพรที่ควรวิจัยการนำมาใช้รักษาโควิด 19 ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร, ตำรับยาขาว และสารสกัดกระชายขาว

## 9.แคลิฟอร์เนียพบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-มีชาวแคลิฟอร์เนียเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทางกรมกำลังสืบสวนหาสาเหตุ มีประวัติเคยติดเชื้อเมื่อปลายเดือน ธ.ค. ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นวัคซีนของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก. กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, TNN, mcot, newtv, thebangkokinsight, thestandard, xinhuaithai, beartai, woldmeters)

-**มาเลเซีย** ป่วยโควิดรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ยอดสะสมเกิน 180,000 คน... **อิสราเอล** พบผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer ไปแล้วกว่าหมื่นคน... **อังกฤษ** สธ.ระบุต้องอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์อีกนานเพื่อควบคุมโควิด ส่วนโครงการฉีดวัคซีน กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 3 ใน 4 ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว นอกจากนี้ มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้มากถึง 77 คน... **สิงคโปร์** ระดมฉีดวัคซีน 6 หมื่นโดส สกัดโควิดก่อนตรุษจีน... **ตูโบ** ชะลอการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์เนื่องจากการขนส่งล่าช้า... **นิวซีแลนด์** ตรวจสอบกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนรายแรกตั้งแต่ พ.ย.ปีที่แล้ว... **สหรัฐ**ฯ ปรับพื้นที่สนามกีฬาทั่วประเทศทำคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด... **บราซิล** เริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้สถานพยาบาลและคนทั่วไป... **ศรีลังกา** รมต.ศรีลังกา อ้างยารักษาช่วยป้องกันโควิดได้...

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 99,728,916 ราย ผู้เสียชีวิต 2,137,837 ราย รักษาหาย 71,707,117 ราย

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## การลงทุนด้านสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อธิบดีกรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ ระบุ รัฐต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนทางด้านสุขภาพ โดยตัดลดงบที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนมาใช้ลงทุนวิจัยทางด้านยาและสุขภาพเพิ่มขึ้น และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยา กิจกรรมทางด้านสาธารณสุขและการบริการทางด้านสุขภาพ เนื่องจากไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้ และเพื่อเตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่และการกลายพันธุ์ของ COVID-19 ควรใช้งบประมาณเพิ่มเติมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาวิจัยในอุตสาหกรรมยาและกิจการบริการสุขภาพและสาธารณสุขไม่ต่ำกว่า 3,000-5,000 ล้านบาท/ปี

## ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก., ข่าวสด)

-กรมควบคุมมลพิษ รายงานพบฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ โดยภาคเหนือตรวจวัดได้ 34-79 มคก./ลบ.ม. สาเหตุจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การเผาในที่โล่งและไฟป่าในพื้นที่แล้งจังหวัดข้างเคียง ภาคตะวันออกเฉียดเหนือ 36-72 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก 34-86 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก 32- 58 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ 9-33 มคก./ลบ.ม. สำหรับกทม.และปริมณฑล วัดได้ 42-73 มคก./ลบ. อยู่ระดับสีส้ม 46 พื้นที่ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ และติดตามสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ ช่องone 31

-จ.นครราชสีมา พบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ในตัวเมืองมีค่าสูงถึง 58 มคก./ลบ.ม. อยู่ระดับสีส้มทั้งเมือง เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จงดงดรูปเทียน เพื่อลดมลภาวะพิษในเขตเมือง

-พ.อ.เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมประชุมผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และสามารถเข้าดับไฟป่าได้อย่างพร้อมเพรียงหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่

-สสจ.นครราชสีมา เตือนประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคโควิด 19 และยังช่วยลดการสูดดมมลพิษเข้าไปในร่างกายได้ในระดับหนึ่ง

## ประเด็นข่าว

**โรคฉี่หนู**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากมีฝนตกหนักในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและสภาพพื้นดินเปียกชื้น แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังหรือเดินในพื้นที่ชื้นแฉะ โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผล รอยถลอก รอยขีดข่วน หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รองเท้าบูท ถุงมือยาง หรือวัสดุที่กันน้ำได้ หากเดินในพื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า ควรรีบล้างด้วยน้ำสบู่และเช็ดให้แห้งโดยเร็ว หากมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ตาแดง ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วและแจ้งประวัติการเดินทางลุยน้ำโคลน

**ขายคุกกี้กัญชาผ่านไลน์**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า)

-พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แถลงจับกุม น.ส.ณภัสน์สา ไกรสิทธิเจริญ นายภัทรนิศวรร ชาญจรูสพงศ์ และ น.ส.ประภาวรินทร์ มากมูล พร้อมของกลางดอกกัญชาแปรรูป 10 กก. และหีตเม่าจำนวนหนึ่ง รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หลังพบว่าลักลอบขายกัญชาผ่านไลน์กลุ่มชื่อ "The hippy cookie" ให้การว่าศึกษาวิธีการจากยูทูป ซื้อมากัญชามาจากผู้ผลิตในไทยนำมาทดลองทำสูตรด้วยตนเอง ก่อนชวนเพื่อนมาทำร่วมกันทำขาย มีต้นทุน 6-7 แสนบาท หากขายหมดได้เงินประมาณ 1.2 ล้านบาท มีลูกค้าประจำกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหรือวัยรุ่น ตำรวจแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

**รางวัลศรีสังวาลย์ ปี 63**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (thailandplus, คมชัดลึก)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เผย สธ.ได้ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทย โดยมีผู้รับรางวัลใน 2 สาขา คือ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ นางกฤษดา แสงวงศ์ และสาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 19 คนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน